



มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRDI)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทะเบียนรับ
เลขที่ 0009904 / 25 65
วันที่ 18 ส.ค. 2565
เวลา 11.18 ชม.

ที่ มส.ผส. ๗๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. ๒๕๖๕ “การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน”

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำเนาเรียน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ

๒. (ร่าง) กำหนดการ

๓. แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

ตามที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย เรื่อง “สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่” เพื่อสร้างความรู้ทั้งเชิงสถานการณ์และหาช่องว่างการดำเนินการที่ผ่านมา ในมิติต่าง ๆ และนำความรู้มาสู่การขับเคลื่อนและเตรียมสังคมไทยให้เป็นที่ตามวิสัยทัศน์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ มุ่งสู่ Active & Productive Ageing ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่จะส่งผลถึงผู้สูงอายุไทยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นชุดงานวิจัยและกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายผ่านการดำเนินกระบวนการ Policy Dialogue Process จำนวนทั้งหมด ๑๘ เรื่อง

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว มส.ผส. จึงได้กำหนดจัดงานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. ๒๕๖๕ “การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ ขยายผลต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นและพบปะระหว่างเครือข่ายที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกำหนดการรายละเอียดกิจกรรมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ในการนี้ มส.ผส. พิจารณาแล้วเห็นควรเรียนเชิญ ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน คณบดี

- เรียนมาเพื่อทราบ
- เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบ
 - รองคณบดีฝ่ายแผน ภายภาพและภาพลักษณ์องค์กร
 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 - รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

อื่นๆ - ปิดใจว่าไม่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

ฐษา ๗๓๐๖๖๖

(ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย)

เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ผู้ประสานงาน : นางสาวพนิดา คำหน้อย

โทร. ๐๙๖-๕๙๐-๗๗๐๑

Email : pannita.demore@gmail.com

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRDI)

1168 Soi Phaholyothin 22, Phaholyothin Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. (662)511-5855 Fax. (662)939-2122



(ร่าง) กำหนดการ

งานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. ๒๕๖๕

“การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน”

การนำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย เรื่อง “สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ▪ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการวิจัยและบูรณาการเครือข่าย และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น “การสร้างการมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย (Policy Dialogue Process)”
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	พิธีเปิด <ul style="list-style-type: none"> ▪ รับชมวิดีโอทัศน์ “สังคมสูงวัย กับมุมมองใหม่จากคน GenZ” ▪ กล่าวให้โอวาท และต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย นายแผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	บรรยายพิเศษ <ul style="list-style-type: none"> ▪ สถานการณ์สังคมสูงวัย : ความท้าทายที่ไทยและโลกกำลังเผชิญ โดย ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ▪ บรรยายพิเศษ “องค์ความรู้และงานวิจัย เป้าหมายใหญ่ที่ต้องไปต่อ เพื่อผู้สูงอายุไทย” โดย ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น.	นำเสนอข้อมูล Quick research ความคาดหวัง “เสี่ยงสะท้อนจากมุมมองประชาชน”
๑๐.๑๐-๑๒.๐๐ น.	การเสวนา เรื่อง “พลังความรู้ สู่นโยบายและการปฏิบัติ...เพื่อสังคมสูงวัยที่ยั่งยืน” ร่วมเสวนาโดย <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ตัวแทนภาควิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคม ๒. ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้สูงอายุ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓. ผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนภาคนโยบาย (อยู่ระหว่างการประสานงาน) ๔. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างการประสานงาน) ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคนโยบายและการปฏิบัติระดับท้องถิ่น (อยู่ระหว่างการประสานงาน) <p>ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์</p> <p>พิธีกรจาก สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ThaiPBS)</p>

เวลา	กิจกรรม
	<p>กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ และถอดบทเรียนการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน</p> <p><u>ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม บี (B) ชั้น ๔ “ท้องถิ่นร่วมใจ สุขสูงวัยอย่างยั่งยืน”</u></p> <p>ประเด็นหลักในการนำเสนอ</p> <ul style="list-style-type: none"> • แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และชุดความรู้ที่มุ่งสู่ภาวะการสูงวัยอย่างมีพลัง • ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบที่มีผลต่อโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <p><u>ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ซี (C) ชั้น ๔ “เครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพภาวะพลัด”</u></p> <p>ประเด็นหลักในการนำเสนอ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เครื่องมือแบบประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ (APA Index) • ดัชนีความเปราะบางต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสูงอายุไทย • ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ • การตรวจวัดและแยกแยะภาวะบกพร่องทางการรู้คิดในผู้สูงวัยเพื่อการติดตามและแทรกแซงอย่างตรงเป้า
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	<p>กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Active and healthy aging) สำหรับผู้สูงอายุ</p> <p><u>ห้องพระอินทร์ ๑ ชั้น ๒ “กินอย่างไร ให้สมวัย สว.”</u></p> <p>(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)</p> <p>กิจกรรมการสาธิตวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่ม ที่ให้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ</p> <p>วิทยากร : อาจารย์ณฤมล เปี้ยชื่อ สาขาคุณธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p> <p><u>ห้องพระอินทร์ ๒ ชั้น ๒ “สูงวัย (แต่ง) อย่างไรให้สง่า”</u></p> <p>(เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)</p> <p>กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบันดาลใจและการบรรยายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในด้านการแต่งกายและการสอนการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ</p> <p>วิทยากร : ๑. คุณนันทนา บุนนาค ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และ Personal Branding ๒. คุณเอกรินทร์ เกิดแสง Makeup Artist</p> <p><u>ห้องพระมาตุลี ๑ ชั้น ๒ “สูงวัย ก้าวทันเทคโนโลยี”</u></p> <p>(รอบที่ ๑ : เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. / รอบที่ ๒ : เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.)</p> <p>กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต และการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เหมาะแก่ผู้สูงวัย</p> <p>วิทยากร : คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ เครือข่ายอาวุโส OPPY CLUB</p> <p><u>ห้องพระมาตุลี ๒ ชั้น ๒ “หนุนน้ำใจ บรรยายธรรม : สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”</u></p> <p>(รอบที่ ๑ : เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. / รอบที่ ๒ : เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.)</p> <p>กิจกรรมบรรยายธรรม คำสอนตามหลักแนวคิดของพระพุทธศาสนา ร่วมทำสมาธิให้จิตใจสงบและนำธรรมะที่ได้รับจัดสรรไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข</p> <p>วิทยากร : พระมหาดิเดช สติวโร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร</p> <p><u>ห้องพระเอราวรรณ ๑,๒ ชั้น ๒ “โยคะกายขยับ กระฉับกระเฉง”</u></p> <p>(รอบที่ ๑ : เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๒๐ น. / รอบที่ ๒ : เวลา ๑๔.๔๐-๑๖.๐๐ น.)</p> <p>กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยโยคะท่าพื้นฐานโดยใช้เก้าอี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ</p> <p>วิทยากร : ครูขวัญ เฉลิมขวัญ ยาวิลาด ครูสอนโยคะ</p>

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒. มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live Fanpage “สูงวัย”



รายละเอียดงานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. ๒๕๖๕

“การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ผู้สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน”

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย เรื่อง “สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร



หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุ
สำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่
สังคมโดยรวม

สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตามคำนิยามของ
องค์การสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ ๑๐ ของประชากร
ทั้งประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๖๖,๑๐๘,๑๖๔ คน ซึ่งเป็นประชากร
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๒,๕๐๔,๙๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของประชากรทั้งประเทศ (สำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง, กรกฎาคม ๒๕๖๕) ซึ่งเข้าใกล้สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
(Completed Aged Society) ในไม่ช้านี้ เมื่อมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๒๐ และ
คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๖ เมื่อ
สัดส่วนผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงขึ้นถึงร้อยละ ๒๘ หรือประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ ๒๐ ของ
ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๖๓, น. ๕๖) นับได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ใน
สภาวะการณ์ที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปนี้ เท่ากับเป็นการ
เปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทยโดยรวมด้วย นับได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในสภาวะการณ์ที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทยโดยรวม
ด้วย ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัว
ประชากร การออม การลงทุน งบประมาณของรัฐบาลและการคลัง ผลิตภาพแรงงานและการจ้างงาน ผลต่อ
ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ (ชมพูนุช พรหมภักดี, ๒๕๕๖,
น. ๑๓) ทิศทางในการพัฒนาของโลกจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการออกนโยบาย มาตรการ รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและรองรับ
สถานการณ์สังคมสูงวัยตามแต่บริบทของประเทศ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้รับทุนดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ภายใต้

แผนงานวิจัยทาทายไทย เรื่อง “สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างความรู้ ทั้งเชิงสถานการณ์และหาของวางการดำเนินการ ที่ผานมาในมิติต่าง ๆ และนำความรู้มาสู่การขับเคลื่อนและเตรียมสังคมไทยให้เป้นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ มุ่งสู่ Active & Productive Ageing โดยดำเนินการสนับสนุนการศึกษาวิจัยตามเป้าหมายของแผนงาน และจัดกระบวนการในการหารือเชิงนโยบาย (policy dialogue) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่จะส่งผลถึงผู้สูงอายุไทยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญทั้งหมด ๔ ประเด็น ในการบริหารจัดการและดำเนินแผนงานดังกล่าว ได้แก่ (๑) ประเด็นเรื่องการมีที่อยู่อาศัยและการได้รับบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีเศรษฐฐานะยากจนและเป็นกลุ่มเปราะบาง (๒) ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (๓) การพัฒนาโครงสร้างและนโยบายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในชุมชน และ (๔) พัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดสำหรับประเมินศักยภาพภาวะพดพปลัง และความตองการดานบริการสุขภาพและบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นชุดงานวิจัยและกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายผ่านการดำเนินกระบวนการ Policy Dialogue Process จำนวนทั้งหมด ๑๘ เรื่อง

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดของข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยทาทายไทย เรื่อง “สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่” นี้ รวมถึงองค์ความรู้อื่น ๆ ที่ มส.พส.ได้ดำเนินงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามืบทเรียนสำคัญจากการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก และเป็นผลงานองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม อาทิ กลไกการทำงาน ผลงานเชิงนวัตกรรม รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้จริงในระดับพื้นที่ และเกิดการขับเคลื่อนระดับนโยบายได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งหากมีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นบทเรียนที่ดี จะสามารถเป็นตัวอย่างของการนำไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

มส.พส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดงาน เปิดตัวคลังความรู้ มส.พส. ๒๕๖๕ “การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ ขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ จากงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นและพบปะระหว่างเครือข่ายที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หรือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดและองค์กรหลักผู้กำหนดนโยบาย ให้เกิดแรงบันดาลใจและได้รับเทคนิค ความรู้ เครื่องมือการทำงานต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรวบรวม นำเสนอ และต่อยอดขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ คู่มือ/เครื่องมือ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการสนับสนุนดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกกระดับ

๒. เพื่อสื่อสารสาธารณะ สร้างให้เกิดภาพจำสู่สังคม ในบทบาทต่อการเป็นองค์กรหลัก ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุ สำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย

๓. เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและขยายเครือข่ายดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรด้านการศึกษา

๔. เพื่อสื่อสารสาธารณะให้สังคมมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๑. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
๒. ผู้แทนสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๔. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น
๕. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป, สื่อมวลชน

รูปแบบการดำเนินงาน

๑. การดำเนินงานในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
 - การนำเสนอผลงานทางวิชาการจากงานวิจัย
 - เสวนา แลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการ
๒. การดำเนินงานในรูปแบบ On-site วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
 - การบรรยายพิเศษ
 - เสวนาวิชาการ, กระบวนการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
 - กิจกรรมส่งเสริมพหุพลัง (active and healthy aging)
 - นิทรรศการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้นำเสนอความรู้ และข้อค้นพบสำคัญที่เกิดจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ มส.ผส.
๒. กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์จากความรู้ที่นำเสนอ และสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้
๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในอนาคต

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

นางสาวอนุสรรา อนุเคราะห์

โทรศัพท์ ๐๙๐-๔๗๓-๕๘๖๔

ฝ่ายบริหารจัดการประชุม

บริษัทติมอร์ ศรีเอทีพี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

นายอรรถพล คู่กระสังข์

โทรศัพท์ ๐๖๒-๔๑๖-๖๖๑๒



B

แบบตอบรับเข้าร่วมงานเปิดคลังความรู้ มส.คส. ๒๕๖๕

“การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน”

การนำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย เรื่อง “สังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

ยินดีเข้าร่วมงาน

๑. ข้อมูลองค์กร

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/โครงการ

สถานที่ตั้ง เลขที่..... อาคาร หมู่ที่

ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทร..... โทรสาร

๒. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์

การรับประทานอาหาร ธรรมดา มุสลิม มังสวิรัติ เจ

๒. ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์

การรับประทานอาหาร ธรรมดา มุสลิม มังสวิรัติ เจ

๓. ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์

การรับประทานอาหาร ธรรมดา มุสลิม มังสวิรัติ เจ

๔. ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์

การรับประทานอาหาร ธรรมดา มุสลิม มังสวิรัติ เจ

๓. รายละเอียดการเข้าพักที่โรงแรม (ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมงานเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด)

ไม่เข้าพัก

เข้าพัก วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมงานเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด)

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ E-mail : pannita.demore@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัฒนิตา คำหน่อ (ดริม) โทรศัพท์ ๐๙๖-๕๙๐-๗๗๐๑



แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙
แสดงผลตรวจ ATK (เป็นผลตรวจภายใน ๒๔ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน) โดยถ่ายรูปหรือนำผลตรวจแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณชั้น ๑
ก่อนขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมายังสถานที่จัดงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมงาน